

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026-2031

- Họ và tên: Lò Văn Học;
- Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1973;
- Quê quán: Xã Than Uyên, Tỉnh Lai Châu;
- Nơi cư trú hiện nay: Thôn Chom Chăng, xã Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu;
- Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị: Đại học, chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ; Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp;
- Nghề nghiệp, chức vụ, đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Uyên.

Với nhiều năm công tác tại cơ sở, trải qua các vị trí trong hệ thống chính trị địa phương, tôi luôn nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí của cơ quan dân cử và trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân trước Nhân dân. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2021–2026, được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu, tôi đã tích cực tham gia các kỳ họp, các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng của tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới các cơ quan có thẩm quyền.

Trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, tôi trực tiếp tham gia lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở. Thực tiễn công tác giúp tôi hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn của địa phương và của tỉnh; những vấn đề mà cử tri quan tâm như: phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững; xây dựng nông thôn mới; kết cấu hạ tầng giao thông; công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm; chế độ chính sách; cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng – an ninh.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu tiếp tục có bước phát triển; hạ tầng từng bước được đầu tư; chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực; đời sống Nhân dân các dân tộc được cải thiện; quốc phòng – an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố. Tuy nhiên, tình vẫn còn không ít khó khăn như: địa hình chia cắt, hạ tầng chưa đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; sản xuất còn nhỏ lẻ; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; một số kiến nghị của cử tri cần tiếp tục được giải quyết quyết liệt hơn.

Nếu tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi xin hứa sẽ tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Hai là, tích cực tham gia thảo luận, quyết nghị các chủ trương, chính sách quan trọng của tỉnh; đề xuất giải pháp phát triển nông, lâm nghiệp bền vững; nâng cao giá trị sản phẩm; thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ; quan tâm phát triển kinh tế rừng, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ba là, quan tâm huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế; góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân vùng sâu, vùng xa.

Bốn là, chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; tăng cường công khai, minh bạch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Tôi nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nếu được cử tri tin tưởng, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cuộc sống; góp phần xây dựng Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại kỳ bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tín nhiệm của cử tri để có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu.

Tân Uyên, ngày 21 tháng 02 năm 2026

NGƯỜI ỨNG CỬ



Lò Văn Học